

Số: 428/BC-VKS-VP

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 7 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021**  
(*Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ hai  
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII*)

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; VKSND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP**

#### **1. Tình hình tội phạm**

Sáu tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự giám sát thường xuyên của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị và nhân dân, cùng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, nhất là các cơ quan tiền hành tố tụng, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự được thực hiện quyết liệt, nhiều loại tội phạm đã được kiểm chế. Tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đã phát hiện khởi tố 1.405 vụ, 2.412 bị can (*tăng 1,9% về số vụ, tăng 9% về số bị can so với cùng kỳ năm 2020*). Trong đó: tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội, trật tự quản lý hành chính khởi tố 483 vụ, 1.342 bị can (*tăng 55 vụ, 59 bị can*); tội phạm về kinh tế và xâm phạm sở hữu, môi trường khởi tố 513 vụ, 467 bị can (*giảm 77 vụ, tăng 22 bị can*); tội phạm về ma túy khởi tố 402 vụ, 586 bị can (*tăng 50 vụ, 124 bị can*); tội phạm về tham nhũng, chức vụ khởi tố 07 vụ, 16 bị can (*bằng cùng kỳ năm 2020*); tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp khởi tố 01 bị can (*giảm 03 vụ, 05 bị can*).

Tính chất, mức độ hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đáng chú ý là:

Sáu tháng đầu năm 2021, khởi tố 47 vụ, 80 bị can về tội giết người (*tăng 11 vụ, 40 bị can so với cùng kỳ năm 2020*). Trong một số vụ việc, đối tượng và bị hại có quen biết nhau, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ những mâu thuẫn hết sức đơn giản; một số đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào những vùng xung yếu trên cơ thể gây thương tích nặng và có thể tước đoạt tính mạng bị hại.

Tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp. Đối tượng tổ chức thực hiện hành vi ngày càng tinh vi, quá trình phạm tội có sự phân công vai trò thực hiện chặt chẽ; các đối tượng cầm đầu, chủ mưu thường tạo vỏ bọc, chứng cứ ngoại phạm và không lộ diện khi tổ chức gây án nên gây khó khăn cho công tác điều tra, phát hiện.

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn ngày càng tinh vi; các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc rút tiền qua ATM tại nước ngoài nên khó xác định được đối tượng phạm tội gây khó khăn cho công tác điều tra. Đồng thời, sau khi bị hại chuyển tiền thì đối tượng lập tức chuyển sang nhiều tài khoản khác nên việc phong tỏa, ngăn chặn là rất khó khăn.

Tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ, tham nhũng diễn biến phức tạp; đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người có trình độ, có chức vụ, quyền hạn, thường nghiên cứu, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót về chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội; các hành vi tham nhũng thường xảy ra sau một thời gian khá lâu mới bị phát hiện, có nhiều trường hợp đã xảy ra trong nhiều năm, các đối tượng che giấu hành vi phạm tội bằng cách hợp pháp hóa các tài liệu, chứng từ, thậm chí tiêu hủy tài liệu, dẫn đến khó khăn trong công tác thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, liêu lĩnh, manh động và thường xuyên thay đổi; các đối tượng thường lợi dụng địa hình miền núi hiểm trở, thực hiện hành vi phạm tội khi trời tối, nếu bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả quyết liệt và sử dụng vũ khí nóng gây khó khăn cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy. Các đối tượng sử dụng ma túy có độ tuổi ngày càng trẻ hóa; hình thức sử dụng ma túy đa dạng với những phương thức sử dụng ngày càng đơn giản, nhanh gọn dẫn đến tội phạm về tổ chức sử dụng ma túy tăng so với cùng kỳ năm 2020 (*Tăng 136% về số vụ và 139% về số bị can*).

**Nguyên nhân:** Tội phạm phát sinh do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến đời sống xã hội; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn thiếu sót, sơ hở; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa phương chưa được chú trọng; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; một bộ phận thanh, thiếu niên lười lao động, thích hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, đạo đức lối sống có mặt xuống cấp nghiêm trọng; các đối tượng phạm tội có ý thức coi thường kỷ cương pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác nên đã giải quyết các mâu thuẫn cá nhân bằng con

đường bạo lực; một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân, lợi dụng vào tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi phạm tội,...

## **2. Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp**

Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cơ quan tư pháp vẫn còn để xảy ra những thiếu sót, vi phạm. Cụ thể:

- *Vi phạm chủ yếu của cơ quan điều tra:* Không thông báo cho Viện kiểm sát để cử Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường; vi phạm thời hạn chuyển giao hồ sơ, các quyết định tố tụng đến Viện kiểm sát; vi phạm trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ.

- *Vi phạm chủ yếu của Tòa án:* Vi phạm trong việc áp dụng pháp luật; vi phạm trong việc hoãn phiên tòa không đúng quy định của pháp luật; một số vụ án thực hiện trả hồ sơ điều tra bổ sung không đảm bảo căn cứ pháp luật; vi phạm về thời hạn chuyển giao bản án, quyết định.

- *Vi phạm của UBND cấp xã:* Vi phạm trong việc bàn giao hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong bản án; không đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với trường hợp đủ điều kiện; vi phạm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

- *Vi phạm chủ yếu của Cơ quan Thi hành án dân sự:* Vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm tiền phạt, án phí; vi phạm trong việc phân loại việc có điều kiện thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ**

### **1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố**

Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm 2.104 tin. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.577 tin (Khởi tố hình sự 974 tin, không khởi tố chuyển xử lý hành chính 603 tin) - 100% tin báo giải quyết đúng thời hạn; tạm đình chỉ 64 tin.

Hai cấp kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp 19 cuộc về thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT khởi tố 10 vụ (CQĐT đã khởi tố 10 vụ). Ban hành 1.745 yêu cầu kiểm tra, xác minh; 01 quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo; 01 yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố; 29 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 07 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

## **2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự**

Tổng số bắt, giữ hình sự là 1.617 người (*tăng 55 người so với cùng kỳ năm 2020*); đã giải quyết 1.601 người, trong đó chuyển khởi tố hình sự 1.594 người (*đạt 99,6%*). Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 01 trường hợp; không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 01 trường hợp; yêu cầu CQĐT bắt tạm giam 02 trường hợp; yêu cầu CQĐT truy nã 02 trường hợp.

Viện kiểm sát hai cấp thụ lý THQCT và kiểm sát điều tra 2.187 vụ, 3.746 bị can, trong đó khởi tố mới 1.405 vụ, 2.412 bị can (*tăng 25 vụ, 200 bị can so với cùng kỳ năm 2020*). CQĐT đã giải quyết 1.381 vụ, 2.407 bị can (kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1.092 vụ, 2.311 bị can - *đạt 79,1%*; đình chỉ điều tra 60 vụ, 51 bị can - *chiếm 4,3%*; tạm đình chỉ điều tra 229 vụ, 45 bị can - *chiếm 16,6%*), 100% các vụ án đã giải quyết đều đảm bảo đúng thời hạn, không có trường hợp nào đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường.

Trong kỳ, đã ban hành 1.752 yêu cầu điều tra; trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ 112 lần; trực tiếp hỏi cung bị can 286 lần; thực hiện số hóa 772 hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ.

Qua công tác, Viện kiểm sát yêu cầu CQĐT khởi tố 09 vụ, 36 bị can (*CQĐT đã khởi tố 09 vụ, 36 bị can*); yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố đối với 05 vụ, 07 bị can; yêu cầu CQĐT cung cấp tài liệu, chứng cứ để kiểm sát việc khởi tố 01 vụ, 02 bị can; yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định pháp y 01 trường hợp; ban hành 34 kiến nghị yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm, 26 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

***Kết quả nổi bật trong hoạt động công tác kiểm sát:*** VKSND tỉnh đã ban hành 02 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan có liên quan có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

## **3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố**

Viện kiểm sát thụ lý thực hành quyền công tố 1.106 vụ, 2.333 bị can (*tăng 166 vụ, 447 bị can so với cùng kỳ năm 2020*); đã giải quyết 1.078 vụ, 2.218 bị can (*đạt 97,5%*), trong đó quyết định truy tố 1.068 vụ, 2.208 bị can (*đạt 99,1%*); đình chỉ 10 vụ, 10 bị can (*chiếm 0,9%*). Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung 14 vụ (*chiếm 1,26% - bằng so với cùng kỳ năm 2020*). Viện

kiểm sát tiến hành phúc cung 352 bị can; trực tiếp lấy lời khai 26 bị hại; trực tiếp tiến hành lấy lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 46 người; thực hiện số hóa 407 hồ sơ vụ án hình sự.

Trong kỳ, không có trường hợp nào đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội.

#### **4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự**

Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.465 vụ, 3.042 bị cáo (*tăng 388 vụ, 778 bị cáo so với cùng kỳ năm 2020*). Tòa án đã giải quyết 1.091 vụ, 2.062 bị cáo, gồm: xét xử 1.074 vụ, 2.038 bị cáo; đình chỉ 17 vụ, 24 bị cáo.

Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 213 vụ, 370 bị cáo (*tăng 20 vụ, 43 bị cáo so với cùng kỳ năm 2020*). Tòa án giải quyết 165 vụ, 280 bị cáo.

VKSND hai cấp đã thực hiện việc “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 71 phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; phối hợp với cơ quan Công an và Tòa án xét chọn 96 vụ án trọng điểm, tổ chức 180 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ban hành 10 kháng nghị phúc thẩm; 25 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm 01 vụ.

#### **5. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự**

Hai cấp đã kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, buồng tạm giam và Trại tạm giam 48 lần; kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ, buồng tạm giam và Trại tạm giam 04 lần; ban hành 07 yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam; tiến hành 01 cuộc kiểm sát việc thực hiện kiến nghị năm 2020. Kiểm sát việc tạm giữ đối với 1.617 người; kiểm sát tạm giam 2.317 trường hợp. Ban hành 35 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

Tổng số bị án thuộc trách nhiệm của Tòa án hai cấp phải ra quyết định thi hành án là 1.590 trường hợp, Tòa án đã ra quyết định 100%. Tổng số người phải thi hành án 19.617 trường hợp. Đã giải quyết 4.128 trường hợp (*Gồm: đã thi hành án xong 4.053, số chết 19, tạm đình chỉ 08, phạm tội mới 06, tha tù trước thời hạn 42*). Còn lại 15.489 trường hợp đang tiếp tục thi hành án.

Tiến hành kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 6.156 phạm nhân; qua công tác kiểm sát đã kiến nghị đưa ra khỏi danh sách 21 trường hợp không đủ điều kiện xét giảm. Viện kiểm sát đề nghị miễn hình phạt cho 02 bị án; đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện 12 trường hợp; đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét rút ngắn thời gian thử thách đối

với án treo 05 trường hợp; đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 04 trường hợp.

Hai cấp thực hiện tốt công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ theo Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp 15 lượt tại cơ quan thi hành án hình sự, 112 lượt tại các cơ quan, tổ chức, chính quyền xã, phường, thị trấn về thi hành án; ban hành 02 yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự tự kiểm tra, 02 yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cung cấp tài liệu, 08 yêu cầu cơ quan, tổ chức, chính quyền xã, phường, thị trấn về thi hành án tự kiểm tra. VKSND tỉnh đã kiểm sát trực tiếp việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù 04 lượt/04 Trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Yêu cầu cơ quan Công an áp giải 28 trường hợp đi chấp hành án; ban hành 01 kháng nghị, 95 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong thi hành án hình sự. Các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

## **6. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình**

Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án 19 đơn; tham gia 01 phiên họp giải quyết khiếu nại của đương sự về việc trả lại đơn khởi kiện.

Thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 5.445 vụ, việc - *tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020*. Đã giải quyết 3.729 vụ, việc; tạm đình chỉ 90 vụ, việc. Phối hợp với Tòa án tổ chức 84 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thụ lý kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 123 vụ. Tòa án đã giải quyết 98 vụ; tạm đình chỉ 04 vụ.

Viện kiểm sát ban hành 53 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, 12 kháng nghị phúc thẩm, 42 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình thụ lý và giải quyết các vụ việc của Tòa án hai cấp, 14 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị phúc thẩm 01 vụ, kháng nghị giám đốc thẩm 01 vụ.

## **7. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật**

Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án 06 đơn; tham gia 01 phiên họp giải quyết khiếu nại của đương sự về việc trả lại đơn khởi kiện.

Thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 309 vụ - *tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020* và 04 việc yêu cầu tuyên bố phá sản; đã giải quyết 148 vụ, tạm đình chỉ 30 vụ. Phối hợp với Tòa án tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm. Thụ lý kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 10 vụ và kiểm sát giải quyết tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị 02 việc; Tòa án đã giải quyết 07 vụ, tạm đình chỉ 01 vụ.

Kiểm sát 178 việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; kiểm sát 13 việc đề nghị xét miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.

Ban hành 11 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, 01 kháng nghị phúc thẩm, 08 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, 04 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

## **8. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính**

### **8.1. Kiểm sát thi hành án dân sự**

Tổng số thụ lý 15.092 việc/1.988 tỷ 751 triệu đồng (*tăng 1.404 việc so với cùng kỳ năm 2020*), trong đó có điều kiện thi hành 11.780 việc/1.234 tỷ 979 triệu đồng; đã kết thúc thi hành án 6.548 việc/220 tỷ 939 triệu đồng, đạt 55,6% về số việc, 17,9% về số tiền. Tiến hành kiểm sát trực tiếp 13 cuộc tại cơ quan thi hành án dân sự; 14 cuộc phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị năm 2020.

Viện kiểm sát đã ban hành 08 văn bản yêu cầu Cơ quan THADS tự kiểm tra, cung cấp tài liệu; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 106 trường hợp; tham gia 11 phiên họp xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án. Ban hành 02 kháng nghị, 30 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

### **8.2. Kiểm sát thi hành án hành chính**

6 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp đã chuyển cho cơ quan THADS 05 bản án hành chính có nội dung theo dõi việc thi hành án hành chính.

Cơ quan THADS thực hiện theo dõi tổng số 16 việc; đã thi hành xong 06 việc, còn lại 10 việc chưa thi hành.

Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện thực hiện nội dung bản án hành chính và được chấp nhận, tiếp thu.

## **9. Công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp**

Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp nhận 25 đơn, 25 việc thuộc thẩm quyền - *tăng 05 đơn so với cùng kỳ năm 2020*. Đã giải quyết 25 đơn, 25 việc (*đạt 100%*). Tiến hành 38 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp; ban hành 02 yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại tố cáo, 03 yêu cầu cơ quan ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo, 01 yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua công tác kiểm sát, ban hành 09 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu.

### III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện đã bám sát và tuân thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong hoạt động công tác kiểm sát, công tác xây dựng Ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị VKSND cấp huyện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tích cực, chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

VKSND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; Tổ chức họp xét chọn 96 vụ án trọng điểm; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 274 phiên tòa rút kinh nghiệm (*Gồm: 180 phiên tòa hình sự, 94 phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại*), nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên và Thẩm phán.

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Những kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm 2021, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo VKSND hai cấp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác. Do đó, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã đạt được những kết quả tích cực; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ vượt yêu cầu đề ra và tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Viện kiểm sát hai cấp đã **hoàn thành xuất sắc 106/106 chỉ tiêu** nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó có **44 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 53 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2020**. Điển hình, trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các trường hợp bắt, tạm giữ về hình sự bảo đảm đúng căn cứ pháp luật (*tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyên khởi tố đạt 99,6%, vượt 2,6% so với chỉ tiêu của ngành - tăng 1% so với cùng kỳ năm 2020*); hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động điều tra, chủ động, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra, tăng cường trực tiếp hỏi cung bị can; kiểm sát chặt chẽ các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao (*tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt*



97,5%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu của ngành - tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020), không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. VKSND hai cấp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đẩy mạnh việc “Số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng VKSND tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ. Đã mời các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiệp vụ điều tra hình sự, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 27 điểm cầu VKSND cấp huyện, có sự tham gia của toàn thể công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp.

Viện kiểm sát hai cấp tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường. Hoạt động công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển.

## **2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân**

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở một số đơn vị VKSND cấp huyện còn hạn chế chưa toàn diện, chưa thực sự đạt yêu cầu; số lượng kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động tư pháp tăng nhưng chất lượng một số bản kiến nghị, kháng nghị chất lượng chưa cao, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung ở một số đơn vị còn cao. Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các Cơ quan Công an, Tòa án ở một số địa phương có lúc, có việc chưa thực sự chặt chẽ, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao.

Những tồn tại, hạn chế có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả hoạt động ở một số khâu công tác kiểm sát; bên cạnh đó nhiều quy định mới của các đạo luật về tư pháp đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời, dẫn đến việc nhận thức và áp dụng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất; một số đơn vị chưa chủ động thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách

nhệm theo quy định của pháp luật; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

1. Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện KSND. Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả các Đạo luật về tư pháp, nhất là các đạo luật mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành năm 2021. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của các đạo luật về tư pháp đã có hiệu lực pháp luật nhưng quá trình thực hiện có bất cập, vướng mắc.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các các chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Tiếp tục chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19; phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp trong tình hình dịch bệnh để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát.

4. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự, nhất là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự và hành chính ở VKSND hai cấp.

5. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành, nhất là kỷ luật nghiệp vụ và đạo đức công vụ.

6. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở Viện kiểm sát hai cấp; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao.

7. Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tài sản; nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công tác kiểm sát, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông, kết nối giữa Viện kiểm sát hai cấp. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, khen thưởng kịp thời, chất lượng; chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

## **VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát hoạt động công tác của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

2. Đề nghị quan tâm, có cơ chế hỗ trợ ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử cho các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (như: các thiết bị ghi âm, ghi hình; cơ sở vật chất, thiết bị điện tử để thực hiện việc số hóa hồ sơ các vụ án hình sự; phương tiện phục vụ công tác; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật...).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo dõi, giám sát theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

**VIỆN TRƯỞNG**

**Lê Văn Đông**